

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị công tác tuyển sinh 2024

Ngày 15 tháng 3 năm 2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2024. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT), đại diện một số bộ, ngành, lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo (sở GDĐT) và các cơ sở đào tạo (CSĐT). Sau khi nghe báo cáo của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học về các đổi mới trong tuyển sinh đại học 9 năm vừa qua, tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023 và đề xuất triển khai công tác tuyển sinh năm 2024 và từ năm 2025, ý kiến thảo luận của đại biểu đến từ các CSĐT, sở GDĐT, các bộ, ngành và đơn vị chức năng của Bộ GDĐT, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn kết luận:

1. Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm từ 2015 đã được đổi mới căn bản, toàn diện theo lộ trình phù hợp, đến nay đã đi vào ổn định và đạt hiệu quả cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của quá trình đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới giáo dục đại học nói riêng.

Thông kê kết quả tuyển sinh hằng năm cho thấy sự tăng trưởng bền vững về quy mô, chất lượng tuyển sinh và đào tạo, hướng tới việc đạt được mục tiêu là 260 sinh viên đại học/1 vạn dân vào năm 2030. Các CSĐT cạnh tranh thu hút thí sinh bằng năng lực, uy tín và chất lượng đào tạo, qua đó ngày càng củng cố, gia tăng niềm tin từ người dân và toàn xã hội.

Công tác tuyển sinh từng năm có sự điều chỉnh lớn, nhỏ khác nhau nhưng đều mang lại hiệu quả, thuận lợi, công bằng và minh bạch hơn cho cả thí sinh, CSĐT, cơ quan quản lý nhà nước và toàn xã hội. Thí sinh ngày càng được mở rộng cơ hội và tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin, chọn trường, chọn ngành theo nguyện vọng. Các CSĐT thực hiện quyền tự chủ cao trong quyết định phương thức tuyển sinh, đồng thời công khai, minh bạch thông tin, dữ liệu tuyển sinh; hợp tác hiệu quả trong quy trình xét tuyển, bảo đảm thống nhất trong toàn hệ thống và lợi ích tối đa cho thí sinh, đồng thời giảm thiểu số lượng thí sinh ảo, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyển sinh. Bộ GDĐT từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác tuyển sinh, đặc biệt khi ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ các khâu của công tác tuyển sinh.

Tuy nhiên, công tác tuyển sinh hiện nay vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Sự đa dạng về các phương thức tuyển sinh còn gây ra bối rối cho thí sinh, từ tiếp cận thông tin cho tới chuẩn bị các điều kiện và thực hiện các thủ tục đăng ký dự tuyển. Các CSĐT chưa cung cấp minh chứng thuyết phục đảm bảo sự công bằng cho thí sinh ở các phương thức xét tuyển khác nhau, nhất là giữa các phương thức xét tuyển sớm với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một số CSĐT chưa thực hiện đúng quy định trong xác định chỉ tiêu và xét tuyển, tuyển sinh vượt năng lực bị xử lý vi phạm.

2. Định hướng chung về công tác tuyển sinh năm 2024 là giữ ổn định, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập để làm tốt hơn, hiệu quả hơn.

Vụ GDĐH tiếp thu ý kiến các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh chung theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện các khâu trong quy trình tuyển sinh, phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung; phối hợp với các CSĐT và các địa phương để xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo giáo viên, chỉ tiêu tuyển sinh đối với một số CSĐT mất quyền tự chủ xác định chỉ tiêu.

Các CSĐT chuẩn bị kế hoạch cụ thể, phù hợp với kế hoạch chung; hoàn thiện và công bố sớm quy chế, đề án tuyển sinh; tiến hành phân tích đối sánh, phân tích tương quan giữa kết quả học tập với kết quả tuyển sinh đầu vào của sinh viên đối với các phương thức, tổ hợp xét tuyển khác nhau, trên cơ sở đó thực hiện những điều chỉnh phù hợp, nhất là đối với các phương thức xét tuyển sớm; hoàn thành cập nhật dữ liệu về các điều kiện bảo đảm chất lượng và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trên hệ thống theo đúng quy định. Đề nghị các bộ, ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các CSĐT trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2024.

Các sở GDĐT chỉ đạo các trường trung học phổ thông hoàn thành cập nhật dữ liệu liên quan tới thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm, trong đó có dữ liệu kết quả học tập (học bạ), dữ liệu về khu vực ưu tiên của thí sinh; chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ học sinh và thí sinh tự do đăng ký thi, xét tuyển.

Các CSĐT phối hợp hiệu quả với các sở GDĐT, các cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho thí sinh, bảo đảm thông tin chính xác, tin cậy, nhất quán, khách quan và minh bạch, theo nguyên tắc đặt lợi ích cho thí sinh lên hàng đầu.

Các CSĐT tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ trong tất cả các khâu, từ phát triển ngành đào tạo tới tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng. Thanh tra Bộ GDĐT và các đơn vị chức năng trong Bộ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc

tổ chức các kỳ thi đánh giá tuyển sinh, kỳ thi độc lập, thực hiện các phương thức xét tuyển, việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với từng ngành đào tạo. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Bộ GDĐT trong việc thanh tra, kiểm tra các CSĐT trực thuộc về công tác xác định chỉ tiêu, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, và tổ chức hoạt động tuyển sinh, đào tạo.

3. Định hướng công tác tuyển sinh từ năm 2025 là tiếp tục giữ ổn định trên cơ sở các nguyên tắc chung, phát huy những nội dung đổi mới có tác động hiệu quả tích cực trong thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện các kỳ thi độc lập, các phương thức, tổ hợp xét tuyển để giải quyết căn bản những hạn chế, bất cập đã chỉ ra, đồng thời bảo đảm phù hợp với những đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bộ GDĐT phối hợp với các CSĐT rà soát quy chế tuyển sinh, thống nhất và công bố những nội dung sửa đổi, bổ sung; các CSĐT công bố những điểm mới trong các phương thức tuyển sinh vào ngay đầu năm học 2024-2025 để định hướng học tập cho học sinh.

Trân trọng thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề các các cơ sở đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo và các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT (để t/h);
- Các sở GDĐT (để t/h);
- Các cơ sở GDĐH, các trường CĐSP (để t/h);
- Lưu: VT, GDĐH.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Quang Nam